

Tin tức**Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030**

Hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3) do Bộ Công Thương tổ chức. Chương trình VNEEP3 với mục tiêu: Tiết kiệm được từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8 - 10% trong cả giai đoạn từ 2019 - 2030, tương đương khoảng 60 triệu tấn dầu quy đổi (TOE). Tổng kinh phí thực hiện 8.200 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước là 4.400 tỷ đồng, vốn đầu tư từ tổ chức tín dụng trong nước là 3.800 tỷ đồng. Tham luận tại hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo những kết quả đạt được trong chương trình và các giải pháp tiết kiệm điện của EVN giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời trình bày những giải pháp, kiến nghị thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong phát triển điện mặt trời mái nhà.

**Lễ gắn biển Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Việt Trì 2 tỉnh Phú Thọ**

Vừa qua, Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với PC Phú Thọ tổ chức gắn biển công trình trạm biến áp (TBA) và đường dây 110kV Việt Trì 2 chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2020) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự buổi lễ có ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng sự có mặt của lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Phú Thọ và thành phố Việt Trì. Về phía Tổng công ty tham dự có ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn Tổng công ty. Trạm biến áp 110kV Việt Trì 2 vào vận hành sẽ nâng tổng số TBA 110kV trên địa bàn tỉnh lên thành 15 TBA với tổng dung lượng là 1.050MVA đã kịp thời chống quá tải cho 02 TBA 110kV hiện có là Việt Trì và Bắc Việt Trì, đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thành phố Việt Trì và các khu vực lân cận. Đồng thời góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, tạo tiền đề phát triển lưới điện phân phối thông minh phục vụ nhu cầu điện cho sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của khu vực thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ, [xem chi tiết](#)

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình “Thăm lại chiến trường xưa”

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Điện lực miền Bắc khu vực Hà Nội (Hội CCB) đã phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức chương trình “Thăm lại chiến trường xưa 2020”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhằm giáo dục truyền thống của ngành Điện, tri ân các thương binh, liệt sỹ, đồng thời động viên, khích lệ các CCB hăng say lao động, sản xuất. Đoàn đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh là CBCNV trong các đơn vị ngành Điện, thăm viếng các địa danh lịch sử trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các HCCB các đơn vị, [xem chi tiết](#)



Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ hy sinh tại Nhà máy điện Việt Trì



Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ, sáng ngày 27/7/2020, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Nhà máy điện Việt Trì trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh EVNNPC; ông

Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC; ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC; ông Lê Nhân Vĩnh - Nguyên giám đốc Công ty Điện lực 1 cùng đại diện lãnh đạo, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên EVNNPC, PC Phú Thọ và PC Vĩnh Phúc, [xem chi tiết](#)

Sớm đưa vào vận hành Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Vừa qua ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị đưa vào vận hành Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tham gia cuộc họp có đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty, Ban QLDA Phát triển Điện lực, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty cổ phần Dịch vụ và Tự động hóa Năng lượng. Đây là công trình để đảm bảo nhiệm vụ: Giám sát, thu thập số liệu tại các Trung tâm điều khiển của các Công ty Điện lực phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý vận hành các Trung tâm điều khiển xa của các Công ty Điện lực...



Văn bản thực thi

- Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-EVNNPC ngày 23/7/2020 về việc ban hành Nội quy lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Bản Nội quy Lao động này thay thế bản Nội quy Lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-EVNNPC ngày 12/5/2017 và có hiệu lực thực hiện trong Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc, kể từ ngày được cơ quan quản lý Nhà nước về Lao động thành phố Hà Nội chấp thuận theo quy định.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng



• Các dự án điện mặt trời đang tiếp tục được triển khai mạnh mẽ tại nước ta sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Như nhiều địa phương khác, đông đảo doanh nghiệp, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái Nguyên... đang tích cực hưởng ứng, triển khai nhân rộng việc lắp đặt điện mặt trời áp mái, [xem chi tiết](#) và [tại đây](#)

• Với mục đích đảm bảo việc quản lý mã trạm, mã lộ, danh sách khách hàng theo quy định thống nhất trong toàn Tổng công ty đồng thời quy định cụ thể nội dung, trình tự và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị khi tổ chức thực hiện rà soát, chuẩn hóa mã lộ hạ áp trên chương trình OMS và CMIS đúng với tình hình quản lý thực tế tại hiện trường; PC Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phương án rà soát, chuẩn hóa thông tin khách hàng.



Quản lý kỹ thuật – Vận hành



• Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với 8.400 học sinh thi vào lớp 10 ở 26 trường THPT với gần 360 phòng thi trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo việc cấp điện ổn định nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc làm việc với các trường thuộc điểm thi lập phương án cấp điện, tăng cường kiểm tra để xử kịp thời các khuyết tật của lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi.

• Sáng ngày 26/7/2020 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 của tỉnh Thái Bình đã được tổ chức. Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho kỳ thi, trước đó Công ty Điện lực Thái Bình đã tập trung các giải pháp, cải tạo lưới điện, nâng cấp các trạm biến áp, chủ động phối hợp với các trường kiểm tra hệ thống điện chiếu

sáng, quạt mát phục vụ cho phòng thi, hội đồng coi thi.

• Vừa qua Đội QLVH lưới điện cao thế Hòa Bình đã triển khai thực hiện công việc vệ sinh các chuỗi cách điện, kiểm tra xiết các điểm tiếp xúc thoát sét ngọn cột, chân cột. Trong quá trình kiểm tra các nhóm đã phát hiện tại một số vị trí cột có điểm thoát sét ngọn cột tiếp xúc không tốt, các nhóm công tác tháo ra vệ sinh sạch các điểm tiếp xúc và bắt chặt lại, thay các bu lông bị han rỉ, đo cách điện để đánh giá tình trạng làm việc của chống sét van. Do đặc thù tuyến đường dây nằm trong khu vực có độ ẩm cao nên các chuỗi cách điện nhanh bị rêu bám vào. Đội đã triển khai cho vệ sinh sạch các chuỗi cách điện góp phần giảm tổn thất trên lưới điện 110kV.



Công tác An toàn – Phòng chống thiên tai

• Tuần qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng cục bộ một số điểm tại Thành phố Hà Giang và gây sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống lưới điện. Mưa lớn và lũ đã gây sạt lở và làm gãy, đổ nhiều cột điện. Một số lộ đường dây đã bị sự cố gây mất điện trên diện rộng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của PC Hà Giang đã họp khẩn và lên phương án, phân công các đơn vị kiểm tra, khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng, [xem chi tiết](#)

• Mưa to, lốc xoáy đã làm gián đoạn việc cấp điện hơn 151 nghìn khách hàng tại địa bàn các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang. Với phương châm “4 tại chỗ”, Công ty Điện lực Bắc Giang và các Điện lực ngay trong đêm đã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, thiết bị tổ chức xử lý sự cố và khắc phục hậu quả do mưa bão, giông lốc gây ra.



• Công ty Điện lực Hà Nam đã tập huấn ATVSLĐ và công tác PCCN cho CBCNV. Qua lớp huấn luyện, các học viên đã nhận thức được vai trò quan trọng của an toàn vệ sinh lao động, PC Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình, chấp hành nghiêm các quy định về quy trình an toàn vệ sinh lao động của Tổng công ty. Lớp tập huấn qua bài giảng trên lớp, nêu ra các vụ tai nạn điển hình và đưa ra các giải pháp xử lý để hạn chế tối

đa rủi ro có thể xảy ra.

• Điện lực Thành Phố – PC Lai Châu đã phối hợp với huyện đoàn Tam Đường tổ chức “Chiến dịch, tuyên truyền, bảo vệ và phát dọn hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Tam Đường”. Toàn bộ lực lượng tham gia chia làm 02 nhóm dưới sự hướng dẫn của những công nhân có kinh nghiệm đến hiện trường công tác; đã phát dọn được 47 vị trí có cây có nguy cơ và vi phạm hành lang hạ áp, tuyên truyền đến người dân, khách hàng về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện được 63 lượt, phát dọn hành lang 19 tuyến đường dây 0,4kV sau các TBA hạ áp.

• Thực hiện kế hoạch kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm 2020 của Ban quản lý dự án lưới điện, Đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn và diễn tập nghiệp vụ công tác này.

Đầu tư xây dựng



• PC Bắc Giang đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Trạm biến áp Trung gian Sơn Động tại thôn Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đây là công trình điện tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020). PC Bắc Giang cũng đang tập trung giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Tân Yên.



- Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án: “Xây dựng đường dây trung áp 35 kV cấp điện cho khu công nghiệp Cầu Ngình, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình”.

Các hoạt động đoàn thể - Nhân đạo

- Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020; 15 Nữ CNVC lao động và 02 tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam, [xem chi tiết](#)



- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), ông Trần Nguyên Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đại diện các Công ty Điện lực: Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa đã đến thăm 3 Trung tâm Điều dưỡng thương binh. Đoàn đã trao tặng cho mỗi Trung tâm 30 triệu đồng, [xem chi tiết](#)

- Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bàn Thị Ba, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang và tặng quà cán bộ công nhân viên trong Công ty là con liệt sỹ.
- Công đoàn PC Hà Giang đã đến thăm hỏi và trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Tương trợ của PC Hà Giang cho gia đình điều độ viên Hoàng Xuân Huấn. Trận mưa lũ vừa qua tại thành phố Hà Giang đã làm cho nhà của anh Huấn bị sập, hư hỏng và mất mát nhiều tài sản.



- Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, từ ngày 24-25/7/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh, Khu di tích lịch sử Nhà máy Điện Vinh và đến thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trại điều dưỡng Thương binh 4, thân nhân các gia đình liệt sỹ của Nhà máy Điện Vinh, các gia đình CBCNV trong Công ty là thân nhân liệt sỹ,

Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Công ty đang nhận phụng dưỡng, [xem chi tiết](#)

- Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại khu di tích lịch sử Quốc gia Nhà Bia tưởng niệm - Nhà máy điện Hàm Rồng. trước đó Công ty đã tổ chức thăm và tặng quà một số đối tượng chính sách là thương binh, gia đình liệt sỹ.

- Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã do Công ty nhận phụng dưỡng từ tháng 01 năm 2016. Trong dịp này Công ty đã thăm hỏi, động viên, tặng quà 04 con Liệt sỹ hiện đang là cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang, 01 gia đình thương binh nặng 1/4 ông Ngọc Minh Truyền hiện đang cư trú tại thành phố Tuyên Quang, trong đó con gái ông Truyền là cháu Ngọc Hạnh, được Công ty Điện lực Tuyên Quang nhận đỡ đầu.



- PC Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà tri ân 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Công ty đang nhận phụng dưỡng suốt đời là Mẹ Lê Thị Gừng ở xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên; Mẹ Dương Thị Đành ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai và Mẹ Tô Thị Gái ở Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó Công ty đã tổ chức gặp mặt động viên CBCNV là thương binh, là con liệt sỹ.

- Trong tuần vừa qua, tại nhà Đa năng của UBND Thành phố Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn có 20 Công nhân viên lao động trẻ tuổi, sức khỏe tốt, tự nguyện đăng ký tham gia chương trình “Hành trình Đỏ” với chủ đề “Giọt hồng xứ Lạng” năm 2020.

- Công ty Điện lực Bắc Giang đã tham gia Chương trình “Hành trình đỏ”, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”. Tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2016 đến nay Công ty đã có 189 đoàn viên tham gia hiến máu với hơn 50.000 ml.

- Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện hè năm 2020, [xem chi tiết](#)

- Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn ký kết quy chế phối hợp với các Huyện, Thành đoàn, [xem chi tiết](#)



Gương điển hình tiên tiến

Lê Thị Liên - Nữ Kế toán trưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu mà ở cơ quan vẫn quen gọi chị với cái tên thân mật, dễ thương “Liên bầu”, giọng nói dịu dàng của chị khiến những người đối diện cảm thấy gần gũi. Có thể nhờ vậy mà trong những năm qua, chị được xem là người bạn, người đồng nghiệp được mọi người tại đơn vị yêu mến. Một lúc phải đảm nhận nhiều chức vụ chức vụ, lại là người con, người vợ và người mẹ trong gia đình... nhưng chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ở chị Lê Thị Liên đó chính là sự vẹn toàn của người phụ nữ Việt Nam “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, [xem chi tiết](#)

Tấm gương sáng ngành điện Hải Phòng

Công nhân Thiệu Quang Đạo công tác tại đội Quản lý tổng hợp 35kV Điện lực An Lão là được tuyên dương, khen thưởng, trong Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2015-2020. Anh Thiệu Quang Đạo xúc động nói: “Để có được vinh dự trở thành một công nhân giỏi của Công ty và Tổng Công ty, bản thân tôi phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, đây sẽ là động lực thôi thúc tôi ngày càng quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của Công ty”, [xem chi tiết](#)

Anh thợ điện vùng cao làm việc với phương châm “hết việc, không hết giờ”

Hơn 24 năm công tác gắn bó với nghề điện, khó khăn vất vả dù phải đi sớm về khuya, làm việc trong thời tiết nắng nóng hay mưa bão hoặc tại các bản làng xa xôi ... Nhưng với lòng yêu nghề, yêu ngành, bản thân anh luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc, chính vì vậy cho dù ở cương vị nào anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ” anh Vi Văn Tới - Đội trưởng Đội quản lý tổng hợp, Điện lực Văn Quan, Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn nhận được sự tín nhiệm, quý mến từ phía lãnh đạo đơn vị cùng các anh em đồng nghiệp, [xem chi tiết](#)

Phóng sự: “Cây sáng kiến” có duyên với các giải thưởng

Hưởng ứng phong trào sáng tạo trẻ do Công ty Điện lực Yên Bái phát động, kỹ sư Phạm Văn Quang đã có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng vào công việc chuyên môn của Công ty. Các sáng kiến của Phạm Văn Quang đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Anh Quang đã đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng; anh cũng được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đề xuất Tỉnh ủy Yên Bái tuyên dương cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, [xem chi tiết](#)

Tin tham khảo

- 1. Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội*
- 2. EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19*
- 3. Những giải pháp khắc phục những khó khăn trong quản lý vận hành điện mùa nắng nóng*
- 4. 5 năm – Một hành trình nâng tầm chất lượng dịch vụ khách hàng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc*
- 5. EVNNPC ứng trực kịp thời, bám trụ các công trình, đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng*
- 6. Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng cường công tác kinh doanh dịch vụ, chăm sóc khách hàng, phúc tra chỉ số công tơ...*

Bản tin EVNNPC

Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang – Phó TGD

Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông

Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742